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          ประชุมหอการคา้ไทย 5 ภาคเรยีกรอ้งรฐัเร่งเดนิหน้า โครงสรา้งพืน้ฐาน ออีซี ีไฮสปีดเทรนเชื่อม 3 
สนามบนิ รถไฟทางคู่ทัว่ประเทศ เตรยีมชง กกร.น าสมดุปกขาวเสนอรฐับาลใหม่ 
          กกร.ท าสมดุปกขาวเสนอรบ.ใหม่ 
          หอการค้าไทยจดัประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจ าปี 2562 โดยมสีมาชกิหอการค้าจาก
ต่างจงัหวดัทัว่ประเทศเขา้รว่มประชุมกว่า 540 คน โดยนายกลนิท ์สารสนิ ประธานกรรมการหอการคา้ไทย
และสภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย  เปิ ด เผยว่ า หอการค้ า 5  ภาค  ได้แ ก่  ภาค เหนื อ  ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออก และภาคใต้ ไดป้ระชุมรวมกนัและจะรวบรวมขอ้เสนอของ
สมาชิกหอการค้าไทยทัง้ 5 ภาค ทัง้ด้านเศรษฐกิจ อาทิ การขับเคลื่อนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 
การศกึษา การพฒันาทกัษะแรงงาน การคา้ชายแดน รวมทัง้แนวทางการลดความเหลื่อมล ้า เป็นต้น โดย
หอการคา้ไทยจะน าขอ้เสนอของสมาชกิหอการคา้ไทยทัง้ 5 ภาคทีร่วบรวมแลว้ เขา้ทีป่ระชุมคณะกรรมการ
ร่วมภาคเอกชน 3 สถาบนั ที่ประกอบด้วย หอการค้าไทยฯ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) 
และสมาคมธนาคารไทย เหน็ชอบในการประชุม กกร. เดอืนมถุินายนนี้ และจะมกีารรวบแลว้ขอ้เสนอจาก
ทาง ส.อ.ท. และสมาคมธนาคารไทยเพิม่เตมิใหแ้ลว้เสรจ็ใน 1-2 สปัดาห์ เป็นมตใินสมุดปกขาวของ กกร. 
เสนอต่อรฐับาลใหม ่
          หวงัไดร้บ.สงบ/เรง่ลงทุน-คา้โลก 
          นายกลนิท์กล่าวว่า อยากให้ประเทศไทยมกีารเปลี่ยนผ่านและจดัตัง้รฐับาลด้วยความเรยีบร้อย 
ส าหรบัทมีเศรษฐกจิที่เอกชนอยากจะเหน็ อยากให้มกีารลงทุนโครงสรา้งพื้นฐานต่อเนื่อง ทัง้โครงการเขต
เศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (ออีซี)ี รถไฟฟ้าความเรว็สูงเชื่อม 3 สนามบนิ รถไฟรางคู่ทัง่ประเทศ เป็น
ตน้ มกีารผลกัดนัการคา้ชายแดน เดนิหน้าเจรจาเขตการคา้เสร ี(เอฟทเีอ) โดยเฉพาะกบัสหภาพยโุรป (อยี)ู 
ความชัดเจนจากเข้าร่วมหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (ซีพีทีพีพี) ทัง้นี้  ด้านกฎหมายและ
กฎระเบยีบต่างๆ ในการท าธุรกจิอยากใหม้กีารปรบัปรงุอ านวยความสะดวกต่อธุรกจิต่อเนื่องจากทีร่ฐับาล
ก่อนไดท้ าไปแลว้ต่อเนื่อง 
          หอชีเ้ทรดวอรไ์ทยไดล้งทุนเพิม่ 
          นายกลนิทก์ล่าวว่า ดา้นผลกระทบสงครามการคา้สหรฐัและจนีนัน้ เบือ้งต้นคาดว่าไทยน่าจะไดร้บั
ผลประโยชน์ จะเหน็ไดจ้ากตวัเลขขอส่งเสรมิการลงทุนจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน (บโีอ
ไอ) ช่วง 3-4 เดอืนที่ผ่านมา มนีักลงทุนจากจนีขอบโีอไอมามากขึน้ ส่วนหนึ่งเพื่อขยายตลาดในอาเซยีน
และผลจากสงครามการค้าท าให้ต้องยา้ยฐานการผลติ เช่นเดยีวกบันักลงทุนสหรฐัที่เหน็ทศิทางเดยีวกนั 
รวมทัง้ขณะนี้มคีวามต้องการซื้อสนิค้าจากทัง้สองประเทศเขา้มาในตลาดไทยโดยตรงมากขึน้ เช่น สหรฐั
เริม่เขา้มาซือ้สนิคา้ไทย เพราะสนิคา้จนีแพงขึน้จากปรบัขึน้ภาษีน าเขา้ 25% ส่งผลดต่ีอสนิคา้ผลไมก้ระป๋อง  

4 มิถนุายน 2562 



 

 
ซึง่หากไทยสามารถเจรจาเอฟทเีอกบัยโุรปไดส้ าเรจ็ รวมทัง้ซพีทีพีพี ีจะเป็นผลดต่ีอไทยเทยีบคู่แข่ง เพราะ
ปัจจุบนัแมว้่าจะมกีารยา้ยฐานการลงทุนแต่ในอาเซยีน เวยีดนามถอืเป็นคู่แข่งส าคญัของไทยทีไ่ดร้บัความ
สนใจเช่นกนั 
          หอเหนือเสนอแผนพฒันาศก. 
          นายวโิรจน์ จริฐัติิกาลโชติ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานกรรมการพัฒนา
เศรษฐกจิพื้นทีภ่าคเหนือ กล่าวในหวัขอ้การน าเสนอขบัเคลื่อนยุทธศาสตรภ์าคเหนือ ทีอ่ยากใหร้ฐับาลเร่ง
ด าเนินการ นัน้คอื 1.การแก้ไขในเรื่องของสภาพอากาศ ที่กระทบต่อสุขภาพของประชาชนและภาคการ
ท่องเทีย่วอย่างมหาศาล 2.พฒันาเร่งรดัการก่อสรา้งสนามบนินานาชาตเิชยีงใหม่แห่งที ่2 ใหเ้รว็ขึน้ 3.การ
ขยายช่องจราจรหมายเลข 106 ซึ่งเชื่อมกบัถนนของหอการค้าภาคเหนือตอนบน ซึ่งเชื่อมไปถงึ อ.แม่สะ
เรยีง จ.แม่ฮ่องสอน ที่มคีวามคบัคัง่ของรถบรรทุกที่จะต้องผ่าน จ.ล าปาง และเชยีงใหม่ หากมกีารขยาย
ถนนจะส่งผลให้การเปิดด่านชายแดนห้วยต้นนุ่นสามารถท าได้ง่ายขึน้ และขยายศกัยภาพสนามบนิของ
เมอืงรองที่ปัจจุบนัยงัมปัีญหาในเรื่องของข้อจ ากดั ด้านความยาวของรนัเวย ์และอาคารสนามบนิ อยาก
ขอให้มกีารขยายเพื่อรองรบัเครื่องบนิโลว์คอสต์ได้ เพื่อเพิม่ศกัยภาพด้านการท่องเที่ยว นอกจากนี้ เพื่อ
เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั อยากเสนอใหม้เีลขาธกิารเขตเศรษฐกจิพเิศษของภาคเหนือเหมอืนกบั
เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (ออีซี)ี มาผลกัดนัเดนิโครงการจากทีปั่จจุบนัองิกบัผูว้่าราชการจงัหวดัเป็น
หลกั 
          ขอรฐัช่วยเขา้ถงึแหล่งทุน 
          นายสวาท ธรีะรตันุกูลชยั รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการพฒันา
เศรษฐกจิพืน้ที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า อยากให้ภาครฐัสนับสนุนเรื่องของการพฒันาโครงสรา้ง
พืน้ฐาน ทัง้ทางราง ทางถนน และทางอากาศ เพื่อเชื่อมกบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือกบั ออีซี ีและประเทศ
เพื่อนบา้น และอยากใหภ้าครฐัควรช่วยเหลอืในเรือ่งการเขา้ถงึแหล่งเงนิทุน ในการพฒันาการผลติ รวมถงึ
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเข้า
แหล่งข้อมูลที่เป็นจรงิ และน่าเชื่อถือได้ และเข้ามาช่วยเหลอืในการแก้กฎหมาย ระเบยีบ ลดขัน้ตอน ที่
เกีย่วขอ้งต่อการด าเนินธุรกจิเพื่อยกระดบัด่านการคา้ชายแดน 
          มาตรการกระตุน้ศก.ยงัส าคญั 
          ว่าที่ ร.อ.จิตร์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคกลาง  กล่าวว่า 
นโยบายเศรษฐกิจเร่งด่วนที่อยากให้รฐับาลด าเนินการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจ อาท ิ
เสรมิสรา้งและพฒันาขดีความสามารถในการแข่งขนัให้กบัผู้ประกอบการโดยภาครฐัและเอกชนต้องบูรณา
การร่วมกนั จดัท ามาตรการใหม่ทีเ่พิม่รายไดแ้ละก าลงัซือ้ใหก้บัประชาชนฐานรากในการกระตุ้น เศรษฐกจิ
เป็นพื้นฐานความเป็นจรงิ ควรหาวธิเีพิ่มนอกเหนือจากบตัรคนจน และส่งเสรมิการเพิ่มรายได้จากการ
ท่องเที่ยว โดยเจาะตลาดผู้ที่มอี านาจการซื้อมาก โดยเฉพาะสหรฐั การปรบัปรุงกฎระเบยีบที่ไม่เอื้อต่อ
การค้าการลงทุนที่ไม่เอื้อต่อผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ทัง้นี้ ในเรื่องของการ
แก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานและประสิทธิภาพการผลิต ต้องเร่งแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะในพื้นที่
ต่างจงัหวดั ส่งเสรมิใหเ้กดิการลงทุนขนาดใหญ่ ในภาคกลาง แนะน าว่าควรพฒันาโครงการแบบเดยีวกบัที่ 



 

 
พฒันาในพื้นที่อีอซี ีและต้องจดัท าแผนยุทธศาสตรเ์ศรษฐกิจแต่ละจงัหวดัไม่ใช่เน้นพยีงแต่ภูมภิาคเพยีง
อย่างเดียว ส่วนในเรื่องของการลดปัญหาลดความเหลื่อมล ้ า โดยส่งเสริมการเติบโตเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ และเศรษฐกิจชุมชน เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน และผลิตภัณฑ์ชุมชน ปรบั
กระบวนการคดิแก้ไขปัญหาความยากจน ต้องไปดูที่เหตุผล และพฒันาคุณภาพของคน โดยการปฏริูป
ระบบการศกึษาใหม้กีารพฒันาในดา้นทกัษะมากขึน้ 
          นายปรชัญา สมะลาภา ประธานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิพืน้ทีภ่าคตะวนัออก กล่าวว่า เรื่อง
ของขดีความสามารถในการแขง่ขนั คอื การพฒันาบุคลากรในการน าดจิทิลัเขา้มาปรบัใช ้ส่วนเรือ่งของการ
ลดความเหลื่อมล ้า ควรปรบัลดอตัราดอกเบี้ยและภาษีที่ดนิให้กบัประกอบอย่างเสมอภาคทัง้รายเลก็และ
รายใหญ่ กระจายรายได้โดยการจดัสรรงบประมาณให้กบัจงัหวดัมากขึน้ ควรเพิม่การประกนัราคาสนิค้า
เกษตรเพื่อสรา้งความมัน่คง ส่วนการช่วยเหลอืดา้นรายไดต้้องส่งเสรมิการท่องเที่ยวชุมชนอย่างครบวงจร
เพื่อกระจายได้รายไปสู่ชุมชน และส่งเสรมิบรษิัทขนาดใหญ่เข้ามามีส่วนในการพัฒนาและยกระดับ
ผูป้ระกอบการขนาดเลก็เพื่อใหม้ศีกัยภาพและโอกาสทางธุรกจิ 
          หนุนพรบ.พืน้ทีน่วตักรรมการศกึษา 
          นายปรชัญากล่าวว่า นอกจากนี้ ต้องการพฒันาการศึกษาในพื้นที่อีอซี ีซึ่งต้องการปลดล็อกและ
เป็นอสิระในเรื่องของการศกึษา โดยเรื่องนี้ พล.อ.ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีเหน็ดว้ย แต่ต้องมี
การพฒันาในเรื่องของการศกึษาให้เหมอืนกนัทุกภาค เรื่องนี้ได้มกีารพูดคุยกบั นายวษิณุ เครอืงาม รอง
นายกรฐัมนตร ีเพื่อจดัท า พ.ร.บ.พืน้ที่นวตักรรมการศกึษา พ.ศ.2562 ที่มกีารก าหนดออกมาเมื่อวนัที่ 26 
เมษายน 2562 ซึ่งได้ให้อ านาจหอการค้าฯ ในการเปลี่ยนแปลงกฎของกระทรวงศกึษาธกิาร แต่กฎหมาย
ฉบบันี้ เป็น พ.ร.บ.พเิศษ มอีายุเพยีง 7 ปี โดยมกีารน าร่องพืน้ทีน่วตักรรมการศกึษา 6 ภาค ประกอบดว้ย 
1.ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ 2.ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ.ศรสีะเกษ 3.ภาคกลาง จ.กาญจนบุร ี4.ภาค
ตะวนัออก จ.ระยอง 5.ภาคใต ้จงัหวดัสตูล และ 6.ภาคใตช้ายแดน จ.ปัตตานี ยะลา และนราธวิาส 
          ใตเ้รยีกรอ้งโครงสรา้งพืน้ฐาน 
          นายวฒันา ธนาศกัดิเ์จรญิ ประธานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิพื้นทีภ่าคใต้ กล่าวว่า ภาคใต้มี
ศกัยภาพในการเชื่อมต่อการคา้เพราะมชีายฝัง่ทะเลเชื่อมสองฝัง่ และชายฝัง่ทะเลยาวกว่า 1,600 กโิลเมตร 
เรื่องเร่งด่วนที่อยากให้รฐับาลด าเนินการ คอื อยากให้มกีารอนุมตังิบลงทุนด้านโครงสรา้งพื้นฐานให้กบั
พืน้ที่ภาคใต้ เพราะที่ผ่านมาไม่ได้รบัการอนุมตังิบประมาณแมว้่าจะเสนอกบัทางรฐับาลมาตลอดส่งผลต่อ
ประสทิธภิาพการแข่งขนัพื้นที่ภาคใต้ โดยต้องเร่งพฒันารถไฟฟ้าชุมพร -ระนอง มกีารเร่งรดัการก่อสรา้ง
สนามบนิภูเกต็ 2 ในจงัหวดัพงังา รองกบัการเดนิทางและการท่องเทีย่วทีข่ยายตวั ขณะนี้ทีม่คีวามคบืหน้า
ทีด่นิไปแลว้ส่วนหน่ึง เรง่รดัการก่อสรา้งรถไฟสายใหม ่เพื่อการท่องเทีย่วเสน้ทางสุราษฎรธ์านี-พงังา-ภูเกต็ 
ดา้นการคา้ชายแดน ควรแก้ไขกฎหมายรถบรรทุกทะเบยีนไทยเขา้มาเลเซยีได้ เพราะปัจจุบนัไทยเปิดให้
รถจากมาเลเซยีเขา้มาได ้นอกจากนี้ เพื่อลดความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกจิ ตอ้งส่งเสรมิการคา้และท่องเทีย่ว
ชุมชน อาทิ ไทยแลนด์ รเิวยีร่า 3 ภาค 12 จงัหวดั จดัตัง้ตลาดกลางสนิค้าเกษตรชายแดนสุไหงโก -ลก 
ปลดลอ็กแก้ไขกฎหมายการขออนุญาตตัง้โรงงานแปรรปูปาล์มขนาดเลก็ได้ สนับสนุนการคา้ B100 อย่าง
ถูกตอ้งและสามารถท าไดทุ้กคน 



 

         
  'ศุภชยั'แนะธุรกจิปรบัรบัดจิทิลั 
          นายศุภชยั เจยีรวนนท์ ทีป่รกึษาหอการคา้ไทยและประธานคณะกรรมการบรหิาร บรษิทัทร ูคอร์
ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) กล่าวบรรยายพเิศษ เรื่อง Digital Transfromatiom ในงานประชุมใหญ่หอการคา้
ภาค 5 ภาค ประจ าปี 2562 ที่โรงแรมรชิมอนด์ สไตลชิ คอนเวนชัน่ โฮเทล ว่า เป็นทายาทรุ่นที่ 3 ของ
ครอบครวั เขา้มาต่อยอดธุรกจิจากทีม่อียู่แล้วคอื ธุรกจิเกษตรและอาหารสตัว ์ธุรกจิคา้ปลกี โดยไดเ้ขา้มา
บุกเบกิด้านธุรกจิสื่อสาร ส าหรบัในยุคนี้ที่การเชื่อมต่อการสื่อสารอย่างทัว่ถงึ และคอมพวิติ้งเทคโนโลยมีี
ศกัยภาพการคดิค านวณและประมวลขอ้มูลต่างได้รวดเรว็ ท าให้เกดิการ ดสิรปัชัน่ที่มกีารเปลี่ยนแปลงที่
รนุแรงและเรว็ แต่มองว่าจะเป็นวกิฤตและโอกาส ธุรกจิต้องปรบัตวัรองรบัเพราะหากไม่ปรบัจะไม่สามารถ
แข่งขนัและอยู่รอดได ้ซึ่งจากยุคเดมิที่ผ่านสงครามโลก 1 และ 2 ผ่านยุคสงครามเยน็ ซึ่งเป็นรูปแบบหนี่ง
ของสงครามการค้า มาจนปัจจุบนั สงครามการค้าสหรฐัและจนี ใช้การค้ากดดนัเพื่อชงิผู้น าด้าน 5จ ีและ
ปัญญาประดษิฐ ์(เอไอ) ขอ้มลูเพราะขอ้มลูมสีามารถน ามาวเิคราะหต่์อยอดได ้ทัง้นี้ จะเหน็สงครามไซเบอร์
หรอืไซเบอรว์อร ์มากขึน้กระทบกบัความมัน่คง ล่าสุด มกีารใช ้โดรนควบคุมระเบดิในซาอุดอีาระเบยี และ
สหรฐัใชเ้รือ่งนี้ในการไมน่ าเขา้สนิคา้จนี อยา่งหวัเว่ย เพราะกงัวลขอ้มลูรัว่ไหล 
          ปี'73คาดเทคโนฯแทนแรงงาน17% 
          นายศุภชยักล่าวว่า ธุรกจิต้องปรบัตวัขึน้ไปอยู่บนออนไลน์ ซึง่จะเป็นช่องทางส าคญัทีเ่ขา้ถงึลูกค้า 
รวมทัง้กระบวนการท างานควรอยูบ่นระบบออนไลน์หรอืแพลตฟอรม์ทีท่ าใหส้ามารถเหน็ขอ้มลูไดเ้รยีลไทม ์
เพื่อสามารถวเิคราะห์ข้อมูลธุรกจิได้ เพิม่ส่วนงานวเิคราะห์ขอ้มูลหรอืดาต้าอนาไลตกิส์ ซึ่งการที่มขี้อมูล
เกดิขึ้นมหาศาลต้องใช้เอไอในการประมวลผล ซึ่งจะเป็นขุมทรพัยม์หาศาลของธุรกจิ และความก้าวหน้า
เทคโนโลยจีะเขา้มาเปลีย่นกระบวนการท างานเดมิใหม้ปีระสทิธภิาพผ่านระบบเอไอรวมทัง้ระบบอตัโินมตั ิ
(ออโตเมชัน่) คาดว่าปี 2573 จะมแีรงงานที่ถูกทดแทนประมาณ 17% ของแรงงานทัง้หมด ซึ่งแรงง าน
เหล่านี้ตอ้งมกีารปรบัทกัษะแรงสนไปสู่รปูแบบการท างานใหม่ๆ  
           
"นายก"รบัข้อเสนอหอการค้าไทยท าสมุดปกขาว หนุนเอกชนพฒันาแรงงานรบัค้าชายแดน -
เกาะติดสงครามการค้า 
Source - เวบ็ไซตส์ยามรฐั 
 
          “พล.อ.ประยุทธ์”รบัข้อเสนอหอการค้าไทยท าสมุดปกขาว พร้อมส่งเสรมิเอกชนพฒันาแรงงาน
รองรบัการคา้ชายแดน ชีร้ฐับาลใหม่สานต่อโครงการขบัเคลื่อนประเทศ พรอ้มจบัตาสงครามการคา้ใกลช้ดิ 
พลกิวกิฤตเิป็นโอกาสหาตลาดใหมร่องรบั 
          พล.ท.วรีชน สุคนธปฏภิาค รองโฆษกประจ าส านักนายกรฐัมนตร ีเปิดเผยว่า พล.อ.ประยทุธ ์จนัทร์
โอชา นายกรฐัมนตร ีรบัทราบกรณีสภาหอการคา้เตรยีมรวบรวมความเหน็ของผูแ้ทนหอการคา้ทัว่ประเทศ 
เพื่อเสนอแนะต่อภาครฐัใหพ้ฒันาการศกึษาของบุคลากรรองรบัการคา้การลงทุนชายแดนหรอืเขตเศรษฐกจิ 
 



 

 
พิเศษต่าง ๆ โดยกล่าวสนับสนุนความคิดเห็นดงักล่าว และย ้าว่ารฐับาลให้ความส าคญัเรื่องนี้จงึพร้อม
สนบัสนุนอยา่งจรงิจงั 
          ทัง้นี้ภาคเอกชนเป็นกลไกส าคญัในการขบัเคลื่อนประเทศ ดงันัน้ไมว่่ารฐับาลใหม่จะเป็นใครจะต้อง
รบัฟังและร่วมมอืกบัภาคเอกชน โดยเฉพาะขอ้เสนอในการสรา้งความเขม้แขง็ให้กบัภาคการส่งออกและ
การท่องเที่ยว รวมทัง้ต่อยอดโครงการใหญ่ ๆ ที่ด าเนินการมาแล้ว เช่น การพฒันาพื้นที่ EEC โครงการ
รถไฟความเรว็สงูเชื่อม 3 สนามบนิ โครงการพฒันารถไฟทางคู่ เป็นตน้ 
          โดยทีผ่่านมารฐับาลไดต้ดิตามผลกระทบจากสงครามการคา้ระหว่างสหรฐัฯกบัจนีอยา่งต่อเนื่องและ
ท างานร่วมกบัภาคเอกชนโดยตลอด และมอบหมายให้กระทรวงพาณิชยใ์ช้วกิฤตเิป็นโอกาสเร่งหาตลาด
ใหม่หรอืส่งเสรมิการส่งออกหรอืค้าขายสนิค้าบางชนิดที่ไทยมศีกัยภาพเช่น สนิค้าเกษตร อาหาร ผลไม ้
อาหารทะเล เครือ่งดื่ม เครือ่งส าอาง โดยเฉพาะผลติภณัฑภ์ณัฑแ์ปรรปูอาหารกระป๋อง ทีข่ณะนี้สหรฐัฯ เขา้
มาตดิต่อซือ้ขายกบัไทยโดยตรงเพราะมภีาษีถูกกว่าจนีรอ้ยละ 25 รวมทัง้เรง่เจรจา FTA กบัประเทศต่างๆ 
เพื่อเพิม่โอกาสทางเศรษฐกจิใหม้ากขึน้ 
 
 
ขีดความสามารถแข่งขนัไทยดีขึ้น แต่การศึกษายงัแย่เหมือนเดิม 
Source - ไทยรฐัออนไลน์ 
Monday, June 03, 2019, 05:01 
          สปัดาหท์ีแ่ลว้ สถาบนัไอเอม็ด ีในสวติฯ ประกาศผลการจดัอนัดบั ประเทศทีม่ขีดีความสามารถการ
แข่งขนัดทีีสุ่ดในโลก IMD World Competitiveness Rankings 2019 ปรากฏว่า สงิคโปรค์วา้แชมป์ไปครอง
อกีแลว้ โดยขยบัขึน้มาสองอนัดบัแซงหน้า สหรฐัฯ แชมป์เก่าขึน้ไปครอง อนัดบั 1 ของโลก ขณะที ่สหรฐัฯ 
ร่วงไปสองอนัดบัอยู่ อนัดบั 3 และ ฮ่องกงครองอนัดบั 2 ของโลกเท่าปีที่แล้ว ที่น่าดใีจก็คอื ประเทศไทย
ขยบัขึน้มา 5 อนัดบั จากอนัดบัที ่30 ปีทีแ่ลว้ ขึน้มาอยูอ่นัดบัที ่25 สงูสุดในรอบ 15 ปีเลยทเีดยีว 
          กต็้องยกให้เป็นผลงานของรฐับาล พล.อ.ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา และ ดร.สมคดิ จาตุศรพีทิกัษ์ รอง
นายกฯฝ่ายเศรษฐกจิ และ ทมีเศรษฐกจิ ทีช่่วยกนัแกไ้ขกฎหมาย ท าใหก้ารท าธุรกจิในเมอืงไทยง่ายขึน้ 
          การจดัอนัดบัขดีความสามารถการแขง่ขนั ไอเอม็ดใีชด้ชันีชีว้ดัถงึ 253 ตวั เช่น สถติกิารจา้งงาน จี
ดพี ีการลงทุนภาครฐัในดา้นสุขภาพและการศกึษา ไปจนถงึซอฟตด์าตา้ เช่น การส ารวจความคดิเหน็ 
          ผูบ้รหิารในภาคธุรกจิ การทุจรติคอรร์ปัชนั ขอ้มลูทัง้หมดถูกน ามาแบ่งออกเป็น 4 หมวดคอื ผลงาน
ดา้นเศรษฐกจิ โครงสรา้งพืน้ฐานประสทิธภิาพของภาครฐั และ ประสทิธภิาพของภาคธุรกจิ 
          ดร.สมคดิ รองนายกฯ เปิดเผยว่า ส่วนที่ไทยท าได้ดขีึน้คอืประสทิธภิาพภาครฐั เพิม่ขึน้เกือบทุก
ดา้น โดยเฉพาะ กฎหมายธุรกจิ ทีท่ าใหก้ารท าธุรกจิในไทยงา่ยขึน้ ดขีึน้มา 4 อนัดบัจากอนัดบัที ่36 ขึน้มา
อยู่อนัดบัที่ 32 แต่ประสทิธภิาพธุรกจิกลบัลดลงจากอนัดบัที่ 40 ไปอยู่อนัดบัที่ 43 และ ด้านทศันคตขิอง
ภาคธุรกจิในการปรบัตวัต่อความเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยลีดลงจากอนัดบั 17 ลงมาอยู่
อนัดบั 26 รว่งไปถงึ 9 อนัดบั 



 

 
          นายสนั น่  อังอุบลกุล รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย  ยอมรับว่า 
ประสิทธิภาพทางธุรกิจของไทยลดลงเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เวยีดนาม โดยเฉพาะเรื่อง 
“คุณภาพคน” หลายคนให้ความเห็นตรงกันว่า ระบบการศึกษาไทยไม่ตอบสนองต่อการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลง ทัง้ ระบบหลกัสูตร ระบบความคดิทีม่แีต่การท่องจ า และครไูทยทีย่งัไมไ่ดร้บัการ
พฒันา ปัจจุบนัภาคธุรกจิมเีทคโนโลยใีหม่เขา้มามาก แต่แรงงานไทยยงัไม่สามารถปรบัตวัหรอืเรยีนรูไ้ด้
มาก 
          (ทัง้ที่ ประเทศไทยมกีระทรวงการศกึษาถงึ 2 กระทรวง คอื กระทรวงศึกษาธกิาร และ กระทรวง
การอุดมศึกษาและวจิยัฯ ที่เพิ่งตัง้ใหม่ ถ้าการศึกษาไทยยงัล้มเหลวต่อไปอีก อาจจะต้องตัง้ กระทรวง
การศกึษากระทรวงที ่3 กระทรวงที ่4 เพิม่ขึน้อกีในอนาคต เพื่อใหก้ารศกึษาไทยดขีึน้ ไมรู่จ้ะข าหรอืสงสาร
ประเทศไทยดทีีม่รีฐับาลคดิไดอ้ยา่งนี้???) 
          วนัน้ี แรงงานเพื่อนบา้นไทย ไม่ว่า เวยีดนาม กมัพชูา ลาว เมยีนมา ต่างทิง้ห่างแรงงานไทยไปไกล
แลว้ วนัก่อนเพื่อนฝงูทีไ่ปธุรกจิในประเทศเพื่อนบา้นมาเล่าใหฟั้งว่า มเีพื่อนชาวลาวถามว่า ท าไมคนไทยจงึ
พดูภาษาองักฤษไมเ่ป็น ขณะที ่แรงงานลาว กมัพชูา เมยีนมา เวยีดนาม พดูภาษาองักฤษกนัปรอ๋ 
          ผมฟังแล้วก็คิดในใจ อย่าไปว่าแรงงานไทยเลย แม้แต่ ครู ส.ส. ข้าราชการ รฐัมนตรไีทย ก็พูด
ภาษาองักฤษกนัไม่ค่อยเป็น ขนาดป้ายโฆษณา ถ้า มภีาษาองักฤษปนอยูด่ว้ย ยงัต้องจ่ายภาษเีพิม่ เพราะ
รฐับาลไทยถอืว่า ภาษาองักฤษ เป็น ภาษาต่างดา้ว ไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่ จงึต้องเสยีภาษีแพงกว่า ป้าย
โฆษณาทีม่แีต่ภาษาไทย 
          เมื่อ รฐับาลไทยรงัเกียจภาษาองักฤษขนาดนี้ เราจะเป็น ไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างไร การค้าขาย
แบบ E–Commerce ยิ่งไม่ต้องพูดถึง ไม่รู้ภาษาอังกฤษก็ค้าขายไม่ได้ แต่ รฐับาลเวียดนาม เขาเปิด
โรงเรยีนที่มีอยู่ทัว่ประเทศ สอนภาษาอังกฤษประชาชนฟร ีใครสามารถ พูดภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
ภาษาญี่ปุ่ น ภาษาเกาหล ีได้เงนิเดอืนเพิม่พเิศษ แต่ประเทศไทยกลบัตรงกนัขา้ม แค่ป้ายมภีาษาองักฤษ 
ยงัต้องเสยีภาษเีพิม่ ถ้าเป็นป้ายภาษาองักฤษลว้น เสยีภาษแีพงที่สุด แลว้เราจะพฒันาประเทศรบั โลกาภิ
วตัน์ และ เทคโนโลยใีหม่ๆ  ทีต่อ้งใช ้ภาษาองักฤษ ไดอ้ยา่งไร. 
          “ลม เปลีย่นทศิ” 
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